

BÁO CÁO
Về việc phản ánh của ông Trần Đăng Luận

Kính gửi: - Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ xã
- Ông Trần Đăng Luận

Qua nội dung phản ánh của ông Trần Đăng Luận về việc gia đình ông là gia đình có công cách mạng, thuộc chính sách được nhà nước hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa, theo ông Luận tìm hiểu thì mức quy định thấp nhất là 40 triệu đồng nhưng UBND xã Phước Minh có văn bản thông báo chỉ hỗ trợ 30 triệu đồng. tuy nhiên, đến nay căn nhà đã hoàn thiện nhưng chưa nhận được tiền hoặc sự quan tâm của chính quyền địa phương hay cán bộ nào đến thăm động viên, làm mất đi ý nghĩa về chính sách của đảng và nhà nước đối với người có công.

Qua nội dung phản ánh của ông Trần Đăng Luận nêu trên với nay UBND xã có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ vào pháp lệnh người có công hiện hành thì không có quy định cụ thể về mức chi xây dựng nhà tình nghĩa, còn về việc thông tin 40 triệu đồng/ căn mà ông Luận tìm hiểu được đó là mức chi xây nhà tình nghĩa theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của thủ tướng chính phủ. Quy trình thực hiện theo quyết định này là:

Bước 1: Căn cứ văn bản của cấp trên, UBND xã lập danh sách đề nghị các hộ chính sách có điều kiện thật sự khó khăn về nhà ở trình UBND huyện xem xét.

Bước 2: UBND huyện thành lập đoàn xuống tận từng hộ khó khăn về nhà ở mà UBND xã trình để kiểm tra và lấy hình ảnh cụ thể để trình cấp tỉnh xem xét và thực hiện các bước tiếp theo.

Còn đối với việc hỗ trợ cho gia đình ông luận 30 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa là nguồn kinh phí do cán bộ và nhân dân trong xã đóng góp theo quỹ đền ơn đáp nghĩa hàng năm.

Việc chăm sóc đời sống và nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã hàng năm luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm, tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn hẹp và còn rất nhiều hộ chính sách khác cần được sự quan tâm về đời sống và nhu cầu nhà ở vì vậy hàng năm UBND xã luôn đưa nội dung chăm sóc đối tượng và gia đình người có công vào kế hoạch thực

hiện nhiệm vụ đề từng bước làm sao các đối tượng và các hộ chính sách có được cuộc sống no ấm để phát triển kinh tế.

Riêng về nội dung chưa nhận được tiền hỗ trợ và không có lãnh đạo hay cán bộ nào xuống thăm động viên UBND xã trả lời như sau:

Việc thực hiện xây nhà của ông Luận UBND xã đã tổ chức đoàn xuống tận nhà khảo sát thực tế và cử cán bộ chuyên môn tham mưu UBND tổ chức ký hợp đồng tự xây dựng với ông Luận, trong quá trình xây dựng có phân công cán bộ chuyên môn (CB. TBXH) thường xuyên trao đổi với ông Luận về việc xây dựng và kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND xã khi tình huống xảy ra.

Trên đây là ý kiến trả lời về nội dung phản ánh của ông Trần Đăng Luận về kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa UBND xã Phước Minh báo cáo lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ và ông Luận được biết. ✓

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



CHỦ TỊCH

Leu
Hồ Đình Hiệu